



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ รพ.ไชยปราการ โทร. ๐ ๕๓๘๗ ๐๔๔๔ ต่อ ๕๐๑

ที่ ชม ๐๐๓๓.๓๐๙/๑๑๔

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง พิจารณาลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาฯ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ

เรื่องเดิม

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดตัวชี้วัด MOIT๒๑ หน่วยงานมีการ เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของ ผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน โดยกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาฯ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทาง เพศในการทำงาน นั้น

ข้อพิจารณา

โรงพยาบาลไชยปราการ ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลไชย ปราการใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Chaiprakarn Hospital Together Against Corruption)” ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศโรงพยาบาลไชยปราการ เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน การทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใสในการปฏิบัติงาน คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน การประพฤติปฏิบัติตนตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ค่านิยมในการ บริหาร รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวง สาธารณสุข นั้น

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศฯ ดังกล่าว และขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลไชยปราการ ต่อไป

- ทราบ อนุมัติ

(นายฤทธิชัย สีสองวงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุข

(นายกิตติพันธ์ ฉลอม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ